

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 5 tháng 8 năm 2020

*
Số 08 -CV/HU

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng,
chống dịch Covid-19

- Kính gửi:*
- Ủy ban nhân dân huyện,
 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
 - Các chi, đảng bộ trực thuộc.

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 trong nước có chiều hướng diễn biến phức tạp, từ ngày 25/7 đến nay đã phát hiện 224 ca lây nhiễm trong cộng đồng xuất phát từ Thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Trên địa bàn huyện, ghi nhận 09 người đi từ Thành phố Đà Nẵng về địa phương và đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm, 09/09 người có kết quả âm tính. Dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp, phải tập trung cao các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn huyện.

Quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và huyện; triển khai quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến nguy cơ dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vừa phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huy động toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó với mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đồng thời không được gây hoang mang, mất ổn định tình hình tại địa phương. Quản lý chặt chẽ công tác truyền thông, mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không chính xác gây hoang mang dư luận.

Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện khẩn trương việc vận động, tuyên truyền hướng dẫn người dân trên địa bàn nơi cư trú phát hiện và tự giác khai báo, thông báo ngay với chính quyền, các cơ quan chức năng về các trường hợp đi về từ các địa phương có dịch, nhất là từ Thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7 đến ngày 29/7/2020; các trường hợp có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, khó thở... báo cáo ngay với các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, theo dõi sức khỏe hoặc cách ly theo quy định. Tập trung tổng rà soát, phát hiện những người nhập

cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Xã, thị trấn nào không phát hiện, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Đảng ủy Công an huyện, Quân sự huyện cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn dân cư, quản lý hộ khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời người nhập cảnh trái phép vào trú ngụ trên địa bàn huyện.

2. UBND huyện chỉ đạo khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Kích hoạt chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, xã, thị trấn, tập trung trong trạng thái sẵn sàng tác chiến khi có chỉ đạo triển khai.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đảm bảo nghiêm các quy định phòng, chống dịch; các khu vực tập trung đông người thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thực hiện việc đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn và các biện pháp khác theo quy định.

Chỉ đạo rà soát kỹ và yêu cầu các trường hợp đi qua vùng dịch nhất là từ Thành phố Đà Nẵng và những nơi có ca nhiễm từ các tỉnh, thành phố đi vào địa bàn huyện phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định; đối với những người đã từ các khu vực có nguy cơ cao tiếp xúc gần với bệnh nhân mới phát hiện thực hiện ngay biện pháp cách ly, phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm loại trừ, ngăn chặn nguy cơ (nếu thấy cần thiết).

Chỉ đạo đảm bảo ổn định thị trường, chất lượng hàng hóa không để thiếu hàng, sốt giá và các hoạt động gây bất ổn thị trường hàng hóa. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên địa bàn huyện và tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phòng, chống dịch Covid-19; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng theo khuyến cáo của ngành Y tế trên hệ thống thông tin đại chúng.

(Công văn này phổ biến đến chi bộ). *Ph.*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Hoàng Quốc Khánh